

TIỀN HẢI

Nghề may tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã làm tốt việc chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm theo mô hình “ly nông bất ly hương”, trong đó các cơ sở may đang góp phần giúp nhiều người dân nông thôn có việc làm ổn định mà không phải xa quê.



Công ty TNHH May Phương Loan, xã Nam Hải (Tiền Hải) góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Là một trong những người tiên phong phát triển nghề may gia công tại xã Nam Hải, bà Phạm Phương Loan, Giám đốc Công ty TNHH May Phương Loan đã 12 năm giữ vai trò người tạo

việc làm cho lao động nữ trên địa bàn. Vốn xuất thân từ nghề may mặc, bà Loan mong muốn xây dựng kinh tế gia đình và hỗ trợ lao động địa phương phát triển kinh tế ổn định từ nghề may. Bà chia sẻ: Ban

đầu khi mở xưởng gia đình tôi gặp không ít khó khăn về vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm trên thương trường. Tuy nhiên, với ý chí, nghị lực, tôi đã dần dần vững và đi đến thành công. Tôi mạnh dạn

đầu tư mở xưởng may tại nhà, mua máy móc, thiết bị phục vụ cho xưởng hoạt động, chủ yếu là gia công các loại quần áo xuất sang thị trường Hàn Quốc. Đến nay xưởng có 2 dây chuyền may, góp phần giải quyết

việc làm cho 80 lao động tại địa phương. Những lúc cao điểm như lễ, tết, đơn hàng nhiều, tôi phải huy động thêm thợ may tại các địa phương lân cận.

Chị Vũ Thị Cài, thôn Đông La, xã Nam Hải trước đây không có việc làm ổn định, cuộc sống rất bấp bênh nên chị quyết định xin việc làm tại một xưởng may gia công trên địa bàn xã. Chị chia sẻ: Sau khi hoàn thành lớp học nghề may công nghiệp tại địa phương, tôi được nhận vào làm tại xưởng may Liên Hà. Người lao động không biết may chỉ cần học khoảng 1 tháng là đã có thể may được. Tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng người thợ cũng phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng. Từ ngày có công việc ổn định, tôi rất phấn khởi vì vừa có thu nhập trang trải cuộc sống vừa chủ động được thời gian chăm sóc gia đình. Nếu cố gắng, trung bình mỗi người làm may gia công có thu nhập 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Tại xã Nam Hồng, ông Phạm Văn Diệt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo lộ trình, xã Nam Hồng đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Hàng năm, địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của người dân để xây dựng các mô hình dạy nghề phù hợp cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong đó, nghề may đang được chính quyền địa phương khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty mở rộng sản xuất. Để nghề may phát triển, xã chú trọng công tác dạy nghề,

hỗ trợ các thủ tục để doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhằm tạo điều kiện cho nhiều người dân có việc làm ổn định tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 cơ sở may lớn, tạo việc làm cho 450 lao động.

Chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm theo mô hình “ly nông bất ly hương” là cách làm hiệu quả trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong đó các cơ sở may trên địa bàn huyện Tiền Hải đang góp phần giúp cho đời sống của nhiều người dân ổn định. Điều quan trọng là số lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhờ được học nghề may mà có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 40 cơ sở may gia công lớn cùng hàng chục tổ hợp may nhỏ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dạy nghề may cho lao động nông thôn. Tích cực tuyên truyền đến người lao động nâng cao ý thức, tác phong sản xuất công nghiệp. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nghề theo địa chỉ, bảo đảm việc làm cho người lao động sau đào tạo. Cùng với đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng mặt bằng, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

MANH THẮNG

VŨ THƯ

62 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do hội viên phụ nữ làm chủ

Huyện Vũ Thư hiện có 62 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) do hội viên phụ nữ làm chủ. Ngoài các ngành nghề truyền thống như làm chổi dót, sản xuất sản phẩm thêu tay mỹ nghệ, sản xuất đồ gỗ, làm bánh gai..., các đơn vị sản xuất do phụ nữ làm chủ đã chủ động tìm hiểu, học hỏi, du nhập các ngành nghề mới về địa phương như: sản xuất đồ chơi, giày dép, lắp ráp tai nghe điện tử... Doanh thu của các đơn vị đạt hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm; trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 50 - 900 triệu đồng/cơ sở/năm. Đặc biệt, các doanh nghiệp và cơ sở SXKD do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động nữ nông thôn, giúp chị em có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống. Đến nay, 62 phụ nữ điển hình trong phát triển kinh tế này đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập hợp, tham gia tại câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp và cơ sở SXKD huyện Vũ Thư.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), lãnh đạo UBND huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư đã đến thăm, động viên, chúc mừng 5 nữ chủ doanh nghiệp và cơ sở SXKD tiêu biểu tại các xã: Tân Hòa, Minh Lăng, Việt Hùng, Tam Quang, Đông Thanh.

QUYNH LƯU



Cơ sở sản xuất bánh gai của gia đình bà Bùi Thị Quyên, thôn Tượng An, xã Tân Hòa tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 lao động địa phương.

HƯNG HÀ

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa

Với phương châm “sáng lúa, chiều cây vụ đông”, thời điểm này, nông dân huyện Hưng Hà đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa nhằm hạn chế ảnh hưởng của mưa úng và giải phóng đất trồng cây vụ đông.



Nông dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) thu hoạch lúa bị đổ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa mùa của nông dân ở một số địa phương có phong trào trồng cây vụ đông như: Dân Chủ, Duyên Hải, Tây Đô, Hồng An, Tân Lễ... Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, sau khi mưa tạnh, nước trên các chân ruộng được rút xuống thấp, nông dân đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Bà Ngô Thị Loan, thôn Khả Đông, xã Duyên Hải cấy 2 mẫu lúa, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm 8 sào lúa của gia đình bà bị đổ, khiến bà gặp khó khăn trong thu hoạch. “Bình thường nếu lúa không đổ tôi chỉ thu hoạch từ 2 - 3 ngày nhưng giờ phải mất 7

ngày mới thu hoạch xong vì một số diện tích phải thu hoạch thủ công. Dù vậy năng suất lúa vẫn đạt 2 - 2,3 tạ/sào” - bà Loan cho biết.

Còn tại xã Dân Chủ, trên nhiều xứ đồng những chiếc máy gặt liên tục hoạt động để kịp tiến độ thu hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong xã đang dồn sức ra đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Đan Hội cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 3 mẫu lúa, chủ yếu là BC15, TBR225, Đài thơm... Tranh thủ thời tiết nắng ráo, chúng tôi ra đồng từ sớm thu hoạch lúa mùa đã chín để phòng mưa úng. Việc đưa cơ giới hóa vào khâu thu hoạch rất phù hợp, đồng thời mang lại nhiều lợi ích trong sản xuất như thu hoạch nhanh, gọn,

giảm sức lao động và giảm chi phí, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, tôi đã thu hoạch được 50% diện tích, ước tính năng suất đạt hơn 2 tạ/sào.

Vụ mùa năm nay, xã Dân Chủ gieo cấy trên 240ha, do thực hiện đúng lịch gieo cấy và kỹ thuật chăm sóc nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạt chắc mẩy. Ông Đình Văn Sâm, Giám đốc HTX DVNN xã Dân Chủ cho biết: Qua đánh giá giống BC15, TBR225 năng suất ước đạt 2 - 2,3 tạ/sào, giống Hương thơm, Đài bắc năng suất thấp hơn đạt 1,8 - 2 tạ/sào. Để bảo đảm lúa mùa của xã thu hoạch an toàn, xã huy động 5 máy gặt để phục vụ nhu cầu thu hoạch lúa mùa

của người dân. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được 60% diện tích. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành thu hoạch trong thời gian sớm nhất để bảo vệ năng suất và chất lượng của lúa mùa, đồng thời triển khai làm vụ đông đúng lịch.

Vụ mùa năm 2023, huyện Hưng Hà gieo cấy 10.500ha, trong đó có 60 - 65% giống lúa có năng suất cao, còn lại là giống chất lượng gạo ngon. Để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, các địa phương đã huy động gần 300 máy gặt trên khắp các xứ đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã làm hầu hết các xứ đồng bị ngập nước trong nhiều ngày, trong đó hơn 500ha lúa bị đổ. Một số diện tích lúa bị mọc mầm kể cả khi cây lúa không bị đổ ngã. Khó khăn lớn nhất hiện nay là do nền đất ruộng yếu gây thụt lún hoặc một số diện tích lúa đổ ngã nằm trên mặt ruộng, máy gặt không thể xuống ruộng nên đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa. Đến nay, nông dân trong huyện mới thu hoạch được trên 2.000ha lúa mùa. Huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nông dân khắc phục khó khăn, huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa. Đồng thời, khẩn trương đưa các loại bầu ngô, bầu dưa, bí ra ruộng theo đúng khung thời vụ đã đề ra. HTX DVNN các xã, thị trấn tuyên truyền nông dân điều chỉnh kế hoạch mở rộng diện tích cây vụ đông ưa ấm và thực hiện các biện pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển cây con trong bầu; chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng vụ đông ưa lạnh như: khoai tây, rau ưa lạnh để mở rộng khi thời tiết thuận lợi.

THANH THỦY

KIẾN XƯƠNG

Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để bảo đảm sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, huyện Kiến Xương đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bà Phan Thị Tươi, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Vũ Bình cho biết: Để tránh tư tưởng chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã phối hợp với các ban, ngành, nhất là Đài Truyền thanh tham mưu UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của chăn nuôi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như sự cần thiết của công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã trên 1.300 con lợn, trên 44.000 gia cầm, 184 con trâu, bò và trên 1.100 con chó, mèo. Ban Chăn nuôi và Thú y xã thường xuyên phối hợp với các trường thôn làm tốt công tác khảo sát, thống kê hoạt động chăn nuôi; đồng thời triển khai quyết liệt công tác tiêm phòng và phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Kết quả, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm luôn đạt trên 90%. Riêng việc tiêm vắc-xin phòng đại cho đàn chó, mèo UBND xã chỉ đạo làm quyết liệt: gửi thông báo đến tận hộ gia đình, lập biên bản đối với các gia đình từ chối tiêm phòng, linh hoạt mọi thời gian trong ngày để đến hộ gia đình, kiên quyết tiêm vét không bỏ sót, vì

vật tỷ lệ tiêm phòng hàng năm đều đạt từ 90 - 97%.

Xã Bình Định hiện có 70 trang trại, gia trại và nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, hàng năm UBND xã đã chỉ đạo cán bộ thú y thống kê cụ thể từng loại gia súc, gia cầm, đặc biệt chú trọng tiêm phòng đại cho đàn chó. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Bình Định cho biết: Mặc dù số lượng người dân nuôi chó lớn từ 1.000 - 1.200 con nhưng hàng năm tỷ lệ tiêm phòng bệnh đại cho đàn chó đều đạt cao từ 95 - 97%. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Đồng thời, Ban Chăn nuôi và Thú y đã giao trách nhiệm cho nhân viên thú y phụ trách từng địa bàn, phối hợp với thôn và các

chị hội di tuyên truyền, đón sóc các hộ chăn nuôi để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Theo bà Bùi Thị Minh Thành, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương, chính quyền đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện sản xuất chăn nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đạt hiệu quả cao như: thành lập các đội phun vệ sinh, khử trùng tiêu độc, hỗ trợ công phun tại các khu công cộng, nơi nguy cơ cao; cho đội ngũ đi điều tra và thực hiện tiêm phòng, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện triển khai lấy mẫu giám sát. Đặc biệt, sự nhiệt tình, trách nhiệm của ban

chăn nuôi thú y các xã, thị trấn trong việc tham mưu, thực hiện quyết liệt tại cơ sở và tư tưởng phát triển theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh của một bộ phận người dân, góp phần hạn chế nhất dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi trong những năm qua.

Hiện tại, Kiến Xương có tổng đàn lợn trên 27.000 con, tổng đàn gia cầm 1.450.000 con, tổng đàn trâu, bò trên 4.000 con, tổng đàn chó, mèo trên 19.000 con và trên 5.000 con vật nuôi khác. Để bảo đảm tổng đàn con vật nuôi phát triển ổn định, huyện đã và đang triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đồng loạt ở các xã, thị trấn. Tiến hành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi tại các địa phương. Phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng và giám sát định kỳ sự lưu hành vi rút cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền về công tác tiêm phòng bằng nhiều hình thức tới người chăn nuôi, đồng thời tích cực tập huấn về chuyển môn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ thuật trong chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất.

THU THỦY



Người dân xã Vũ Bình (Kiến Xương) tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi.